

Số: /KH- BCD

Hải Phòng, ngày tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
và tổ chức tiếp nhận máu năm 2023

Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg ngày 07/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện; Căn cứ nhu cầu sử dụng máu tại thành phố Hải Phòng; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia giao cho thành phố 30.000 đơn vị máu toàn phần;

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu nhân đạo, để phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và của nhân dân thành phố.

- Tăng số lượng người hiến máu tình nguyện trong các Khu công nghiệp, doanh nghiệp và tăng nguồn người cho máu tại trường học và cộng đồng để phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị cho nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Tư vấn, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn, đúng quy trình chuyên môn. Tổ chức tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện và giải quyết đúng các chế độ, quyền lợi cho người hiến máu theo quy định của Nhà nước.

- Thường xuyên tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên các phương tiện đại chúng; tôn vinh,

khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, người hiến máu tiêu biểu, tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và là việc làm nghĩa cử vì cộng đồng được triển khai rộng khắp ở các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, tổ chức xã hội nhân đạo trên địa bàn thành phố. Khắc phục tình trạng thiếu máu vào các dịp sinh viên nghỉ hè, nghỉ lễ, Tết.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi để tầng lớp nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với xã hội trong công tác hiến máu tình nguyện, tự nguyện tham gia hiến máu, đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện; đặc biệt là đối tượng, công chức, viên chức, công nhân, lao động, đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang về ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện.

- Phát triển các điểm hiến máu cố định tại các trường Đại học và cộng đồng nhằm thường xuyên duy trì lượng máu ổn định phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

Tuyên truyền, vận động đến ít nhất 58.000 đến 61.000 lượt người, vận động và tiếp nhận từ 30.000 đơn vị máu toàn phần. Vận động 100% người hiến máu tình nguyện, 70% người hiến máu nhắc lại.

Mỗi trường Đại học từ 03 đợt/năm và mỗi trường Cao đẳng 02 đợt/năm, tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; tổ chức hiến máu tình nguyện từ 02 đến 03 ngày/năm, tiếp nhận từ 200 đến 700 đơn vị máu mỗi đợt.

Vận động các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, mỗi đơn vị tổ chức 01 đến 02 đợt hiến máu tại đơn vị trong năm và tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu quốc gia và Ban Chỉ đạo máu tình nguyện thành phố phát động.

Vận động khối các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tham gia phong trào hiến máu tình nguyện để cán bộ, công chức, viên chức và người dân lao động có thể tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị tổ chức 01 đến 02 đợt tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức tiếp nhận từ 50 đến 250 đơn vị máu mỗi đợt.

Khôi các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, Cán bộ công chức viên chức và người lao động và đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng người hiến máu đến các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Mỗi địa phương, đơn vị quận, huyện tổ chức 01 đến 02 ngày hội hiến máu trong năm để hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác tuyên truyền vận động:

Ban Chỉ đạo các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện thông qua các chiến dịch, chương trình hiến máu tình nguyện; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các tầng lớp nhân dân trong thành phố bằng nhiều hình thức trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thông trực tiếp, mít tinh, cổ động, phát tờ rơi, tài liệu, treo băng zôn ... về hiến máu tình nguyện.

2. Tổ chức các sự kiện gắn với ngày hội hiến máu tình nguyện:

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu được giao và nhu cầu sử dụng máu của Ngành Y tế để tổ chức các chiến dịch, các đợt hiến máu theo chủ đề Ngày hội hiến máu của các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố là đầu mối tiếp nhận đăng ký tổ chức hiến máu tình nguyện của các đơn vị, địa phương, Trường học và phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tổ chức thực hiện ngày lấy máu tại địa phương, đơn vị.

2. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chỉ đạo Trung tâm Huyết học và Truyền máu là đầu mối tiếp nhận máu trên địa bàn thành phố; tổ chức tốt công tác tư vấn và tiếp nhận máu đảm bảo an toàn, hiệu quả; giúp Cơ quan Thường trực cập nhật thông tin, tiến độ việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tiếp nhận máu; phối hợp với Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức các đợt hiến máu và chủ động triển khai các điểm lấy máu cố định, đảm bảo cung cấp đủ máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh của ngành Y tế trong cả năm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, nghỉ hè.

3. Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức các sự kiện và ngày hội hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2023 như sau:

STT	NGÀY, THÁNG	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
1	Tổ chức trong tháng 1 năm 2023	- Tổ chức “ <i>Lễ hội Xuân hồng</i> ”, để dự trữ máu cho dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán. Vận động người đăng ký hiến máu và tiếp nhận khoảng 500 đến 600 đơn vị máu nhằm đảm bảo đủ lượng máu dự trữ cần thiết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023.	Trường Đại học Hải Phòng
2	Tổ chức tháng 2 năm 2023	Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố lần thứ nhất	Hội Chữ thập đỏ thành phố
3	Tổ chức tháng 4 năm 2023	- Hưởng ứng ngày Chủ tịch nước ra lời kêu gọi “ <i>Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện- 7/4</i> ”. tổ chức mít tinh, cổ động, tuyên truyền vận động nhân dân thành phố tham gia hiến máu và tổ chức ngày hội hiến máu của cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường. Tiếp nhận khoảng 600 – 700 đơn vị máu.	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
4	Tổ chức tháng 5 năm 2023	- Tổ chức ngày hội hiến máu, phát động chiến dịch “ <i>Những giọt máu hồng hè</i> ”. Nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè, đồng thời tuyên truyền vận động đến tất cả các cán bộ, viên chức, công chức, công nhân, lao động tại các địa phương, đơn vị.	Ban Chỉ đạo vận động HMTN quận, huyện
5	Dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2023	- Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” của công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố	Liên đoàn Lao động thành phố
6	Tổ chức đầu tháng 6 năm 2023	- Tôn vinh những tập thể, cá nhân, người hiến máu tình nguyện tiêu biểu trong phong trào vận động HMTN và tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày “ <i>Thế giới tôn vinh người hiến máu - 14/6</i> ”.	Trường Đại học Y, Dược Hải Phòng
7	Tổ chức trong tháng 6 năm 2023	- Hưởng ứng Chương trình hiến máu Hành trình Đỏ do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN phát động; Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền và Ngày hội HMTN nhằm hưởng ứng “Hành trình Đỏ” và khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè.	Các đơn vị liên quan và các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện
8	Dự kiến tổ chức tháng 7 năm 2023	Vận động công nhân viên và người lao động các khu công nghiệp tham gia Ngày	Đoàn thanh niên Khu kinh tế thành

		hội hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.	phố
9	Dự kiến tổ chức đầu tháng 8/2023	- Phối hợp với Trường khối thi đua các ban Đảng, đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đến toàn thể Đảng viên, đoàn viên, hội viên và cán bộ, nhân viên tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện”.	Trường khối thi đua các ban của Đảng
10	Dự kiến tổ chức tháng 8 năm 2023	Phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” của cán bộ, công nhân viên và người lao động của các đơn vị thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố.	Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP
11	Dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023	Phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu cán bộ, nhân viên Cảng Hải Phòng	Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
12	Dự kiến tổ chức tháng 10 năm 2023	- Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” các Sở, ban ngành, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia hiến máu.	Sở Giáo dục và Đào tạo
13	Dự kiến tổ chức tháng 11 năm 2023	Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố lần thứ 2	Hội Chữ thập đỏ thành phố

4. Ngoài các sự kiện lớn trong năm, Ban Chỉ đạo thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện nhân ngày kỷ niệm của các ngành và đơn vị như:

+ Phối hợp với ngành Y phát động Ngày hội hiến máu tình nguyện của nhân viên ngành Y tế thành phố, Trường Đại học Y dược Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2;

+ Phối hợp với đoàn thanh niên các cấp tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên tham gia “Ngày hội Thanh niên tình nguyện hiến máu”, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3

+ Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, phối hợp với các trường học, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân tham gia hiến máu;

+ Phát động Chiến dịch “*Những giọt máu hồng hè*” phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân tham gia hiến máu. Đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động tới tất cả các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trong địa bàn thành phố hưởng ứng Chiến dịch, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè.

+ Phối hợp với lực lượng vũ trang tổ chức các đợt tuyên truyền vận động và tiếp nhận máu của cán bộ, chiến sĩ và nhân viên.

+ Nhân dịp tựu trường phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng tổ chức tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu của cán bộ, giáo viên, sinh viên và đặc biệt là các tân sinh viên.

5. Xây dựng mô hình điểm về hiến máu tình nguyện

- Tiếp tục mở rộng, phối hợp thành lập điểm hiến máu cố định tại các Trường Đại học.

- Tổ chức phát động chương trình hiến máu đầu xuân, hưởng ứng “*Chiến dịch Tết, Lễ hội xuân hồng*” và “*Chủ nhật Đỏ*”.

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước “*Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện*” -7/4

- Phối hợp chọn một địa phương, đơn vị tiêu biểu để phát động Chiến dịch “*Những giọt máu hồng*” hè.

- Tổ chức tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện và hưởng ứng Chương trình “*Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt*”.

- Phối hợp với các đơn vị tiêu biểu tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện theo kế hoạch.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển Câu lạc bộ người hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm, sẵn sàng hiến máu khi cần cấp cứu. Duy trì các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại cộng đồng, Câu lạc bộ hiến máu tại các Trường Đại học, Cao đẳng và các quận, huyện. Tổ chức Hội thi công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện của các Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố.

6. Căn cứ chương trình hiến máu năm 2023, Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, giao chỉ tiêu hiến máu và tổ chức tiếp nhận máu đến Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; tổ chức tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu thường xuyên vào tất cả các tháng trong năm.

7. Các sở, ngành, cơ quan đơn vị, trường học và Ban Chỉ đạo các quận, huyện tổ chức hiến máu tình nguyện theo kế hoạch, chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo thành phố giao; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố để tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận máu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm.

8. Tổng kết, đánh giá: Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố định kỳ tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động hiến máu tình nguyện về Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Tổ chức tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện.

V. NGUỒN KINH PHÍ:

1. Ngân sách chi cho công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.
2. Nguồn kinh phí được huy động từ tài trợ: tiền, quà tặng, hiện vật, tài liệu truyền thông...
3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2023. Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trong thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2023./.

Nơi nhận:

- BCĐQG VDHMTN;
- TW Hội CTĐ VN;
- Bộ Y tế;
- Viện HHTM TW;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các thành viên BCĐVDHMTN TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp;
- UBND các quận huyện;
- CPVP;
- Phòng NC&KTGS;
- CV: YT;
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO VDHMTN THÀNH PHỐ
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Lê Khắc Nam**